
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่25 มกราคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1. กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ปัญหาจุดกลับรถใต้สะพาน  
ข้ามคลองลำกอไผ่ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 
       - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์  
วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  2. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ   
   ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ  
และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติ
เห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ โดยการพิจารณาในวาระที่สอง 
ที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภาฯ ซึ่งไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ และการพิจารณาในวาระที่สาม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป  
  3. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ  
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลา
การศึกษา 
  4. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติเห็นชอบ
ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ โดยการพิจารณาในวาระที่สองที่ประชุมเป็น
กรรมการเต็มสภาฯ ซึ่งไม่มีการเสนอแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และการพิจารณาในวาระที่สามที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับการประชุมสภากรงุเทพมหานครต่อไป 
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 5. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสม 
การจ้างที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ 
   - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  6. ญัตติด้วยวาจาของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร 
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่งทุกประเภท 
      - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจและหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่ ง
ทุกประเภท จำนวน 23 ท่าน โดยกำหนดเวลาในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ 
  7. แจ้งกำหนดปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พุทธศักราช 2566 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา 14.50 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


